

Số: 223/BC-UBND

Chiêm Hoá, ngày 27 tháng 5 năm 2019

BÁO CÁO

Kết quả giải quyết ý kiến của cử tri trước kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khoá XIX

Căn cứ Văn bản số 239/CV-HĐND ngày 18/01/2019 của Hội đồng nhân dân huyện Chiêm Hóa về việc chuyển ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khoá XIX;

Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hoá báo cáo kết quả giải quyết như sau:

I. LĨNH VỰC NÔNG - LÂM - NGHIỆP (03 Ý KIẾN)

1. Cử tri thôn Bản Ba, xã Tri Phú: Hiện nay có một số hộ có đưa cây chuối tiêu hồng vào sản xuất bước đầu phát triển tốt và có hiệu quả kinh tế khá. Đề nghị UBND huyện có hướng nghiên cứu về thị trường, quy trình kỹ thuật và các giải pháp phát triển loại cây trồng này trên địa bàn xã.

Cây chuối đã được trồng lâu đời trên địa bàn huyện, nhưng chủ yếu là giống chuối tây, cây chuối được xác định là cơ cấu cây trồng chính (cây ăn quả) trên địa bàn huyện, hiện nay cây chuối đang mang lại thu nhập khá cao cho các hộ trồng chuối. Trồng cây chuối phù hợp với tập quán canh tác của người dân; mặt khác khi trồng chuối trên diện tích đồi, khe lạch còn có tác dụng sinh thủy, bổ sung nguồn nước cho tự nhiên, đất không bị rửa trôi. Ngoài ra thân lá sử dụng làm thức ăn cho gia súc, gia cầm, thủy sản nhất là đối với trâu, bò vào mùa đông.

Từ năm 2005 trở lại đây, chủ trương của huyện về phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp theo định hướng chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá; diện tích chuối trên địa bàn toàn huyện hiện có trên 1.067ha, các xã có diện tích lớn như: Kim Bình, Tri Phú, Kiên Đài, Bình Nhân, Ngọc Hội, Vinh Quang Linh Phú...; diện tích trồng chuối hiện nay chủ yếu trên đất vườn tạp của gia đình và được trồng sen diện tích trồng cây lâm nghiệp chưa khép tán.

Đối với cây chuối tiêu hồng trên địa bàn huyện đưa vào trồng khoảng hai năm trở lại đây và thích nghi với điều kiện thời tiết, khí hậu, đất đai cũng như các giống chuối khác đã trồng trên địa bàn; thị trường tiêu thụ chuối tiêu hồng hiện nay chưa có thị trường tiêu thụ ổn định, chủ yếu sử dụng trong nước hoặc xuất khẩu sang Trung Quốc qua đường tiểu ngạch. Hiện nay, Công ty Cổ phần Hoa quả và Lương thực Việt Nam thu mua nhưng với số lượng ít. Vì vậy, đề nghị UBND xã Tri Phú tăng cường công tác quản lý, tích cực tuyên truyền khuyến nghị đến người dân, hộ gia đình phải căn cứ nhu cầu tiêu thụ của thị trường để cân nhắc kỹ trước khi quyết định đầu tư trồng cây chuối tiêu hồng.

Về quy trình kỹ thuật trồng cây chuối tiêu hồng, UBND xã Tri Phú phối hợp với Trạm Khuyến nông huyện liên hệ với Cục Trồng trọt, các Trung tâm nghiên cứu, Viện Rau quả, các Trường Đại học Nông nghiệp, Trung tâm Khuyến nông tỉnh để được tư vấn và chuyển giao quy trình kỹ thuật trồng cây chuối tiêu hồng.

Để tìm thị trường tiêu thụ cho các hộ dân trồng chuối tiêu hồng, đề nghị Ủy ban nhân dân xã Tri Phú tổng hợp diện tích và sản lượng chuối trên địa bàn gửi Phòng Nông nghiệp và PTNT để phối hợp với các cơ quan có liên quan đăng tải thông tin trên trang điện tử để cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, tiếp cận và thu mua hoặc liên doanh, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cho người dân.

2. Cũ tri thôn Đóng, xã Hùng Mỹ: Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện kiểm tra giá bán giống Ngô lai NSC87 của Công ty Cổ phần giống cây trồng Trung Ương. Thông báo giá tại hợp tác xã Nông lâm nghiệp Hùng Mỹ là 60.000đ/kg nhưng ở các đại lý khác và ở Vật tư Chiêm Hóa niêm yết giá bán 40.000đ/kg.

Vụ Đông năm 2018, Trạm giống Vật tư nông nghiệp Chiêm Hóa đã có thông báo giá bán lẻ ngô lai NSC87 đến các xã là 50.000đ/kg (Giá đảm bảo kinh doanh của đơn vị). Vì vậy, đề nghị UBND xã Hùng Mỹ thông tin, tuyên truyền để nhân dân nắm biết.

3. Cũ tri thôn Thôm Luông, xã Phú Bình: Đề nghị Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Chiêm Hóa xem xét diện tích đất rừng manh mún chuyển giao cho dân ở thôn sản xuất hoặc xem xét cho các hộ không có đất rừng liên doanh với Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Chiêm Hóa để có thu nhập ổn định cuộc sống, tạo công ăn việc làm cho dân.

Trên địa bàn xã Phú Bình, Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Chiêm Hoá được Nhà nước giao quản lý, sử dụng là 548,67ha do 03 đội sản xuất 473, 476, 482 của Công ty trực tiếp quản lý. Năm 2017, Công ty đã rà soát lại diện tích đất trên địa bàn xã Phú Bình để xây dựng Phương án sử dụng đất khi chuyển đổi thành Công ty TNHH hai thành viên. Phương án sử dụng đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 15/08/2017; diện tích cụ thể tại xã Phú Bình là:

- Diện tích đất Công ty quy hoạch tiếp tục sử dụng là 509,65ha.
- Diện tích Công ty bàn giao cho địa phương quản lý là 39,02ha.

Hiện nay, Công ty đang lập thủ tục để bàn giao diện tích đất cho địa phương quản lý theo phương án đã được duyệt, do đó tại thời điểm hiện nay Công ty chưa thể tiếp tục quy hoạch để chuyển giao một số diện tích đất rừng khác theo đề nghị của một số hộ đã kiến nghị.

Đối với một số hộ thiếu đất sản xuất tại thôn Thôm Luông, xã Phú Bình có nhu cầu tham gia trồng rừng liên doanh với Công ty để tăng thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống, thì liên hệ trực tiếp với Đội trưởng đội sản xuất 476 của Công ty để đề nghị tham gia trồng rừng liên doanh với Công ty khi có diện tích trồng rừng trên địa bàn để được xem xét giải quyết.

II. QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI - ĐÈN BÙ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG - CẤP THOÁT NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG - DI DÂN TÁI ĐỊNH CƯ (28 Ý KIẾN)

1. Quản lý đất đai (11 ý kiến)

1.1. Bà Đinh Thị Hằng, cử tri thôn Tát Tiều, xã Bình Nhân: Gia đình bà và một số hộ trong thôn đã hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 2017 nhưng đến nay chưa được cấp. Đề nghị sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình bà và các hộ trong thôn.

UBND huyện đã chỉ đạo Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện phối hợp với UBND xã Bình Nhân làm rõ nội dung đề nghị cấp giấy của hộ gia đình bà Đinh Thị Hằng. Hộ gia đình bà Đinh Thị Hằng nhận chuyển nhượng đất của hộ ông Ma Văn Tiễn thôn Tát Tiều và hộ ông Đàm Quang Thân, thôn Tát Tiều, xã Bình Nhân. Hộ gia đình ông Ma Văn Tiễn và ông Đàm Quang Thân đã được cấp giấy chứng nhận năm 1995.

Hộ gia đình ông Ma Văn Tiễn và ông Đàm Quang Thân đã nộp đơn đề nghị đo đạc tách thửa gửi Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện đã thực hiện thủ tục đo đạc tách thửa và đã trả kết quả đo đạc cho 02 hộ gia đình.

Để thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất giữa 02 hộ gia đình đề nghị hộ gia đình bà Đinh Thị Hằng phối hợp cùng hộ gia đình ông Ma Văn Tiễn và ông Đàm Quang Thân để hoàn thiện các thủ tục chuyển nhượng theo quy định tại Điều 79 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đất đai.

Sau khi hoàn thiện hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện sẽ thực hiện viết giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

1.2. Ông Nông Văn Quốc, cử tri thôn Tân Hoa, xã Tân An: Đề nghị Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai xem xét, làm rõ cho ông biết hiện trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông thể hiện trên sơ đồ một chiều là 13m và một chiều là 28 m nhưng trên sơ đồ tổng diện tích đất ở là 400m².

Thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ di dân tái định cư, UBND huyện đã chỉ đạo Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban Di dân tái định cư, UBND xã Tân An hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân.

Căn cứ Quyết định số 453/QĐ-UBND ngày 13/12/2016 của UBND huyện về việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 45 hộ gia đình, cá nhân tại mặt bằng khu tái định cư thôn Tân Hoa, xã Tân An. Căn cứ theo bản trích đo hiện trạng để giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại mặt bằng khu tái định cư Tân Hoa, xã Tân An đã được UBND huyện phê duyệt tháng 12/2016. Hộ gia đình ông Nông Văn Quốc và vợ là Trần Thị Dung được UBND huyện giao đất theo Quyết định số 453/QĐ-UBND ngày 13/12/2016 với thửa đất số 14 tờ bản đồ số 02 diện tích 435m², trong đó đất ở 400m², đất trồng cây lâu năm 35m².

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai đã thực hiện viết giấy và trình ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình ông Nông Văn Quốc với thửa đất số 14 tờ bản đồ số 02 diện tích 435m², trong đó đất ở 400m², đất trồng cây lâu năm 35m². Hộ gia đình ông Nông Văn Quốc đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BT 177797 cấp ngày 20/10/2017, số vào sổ CH 03070.

Do vậy, diện tích và sơ đồ thể hiện trên giấy của hộ gia đình ông Nông Văn Quốc, thôn Tân Hoa, xã Tân An là đúng thực tế, đúng theo quyết định giao đất và bản trích đo thửa đất.

1.3. Ông Hoàng Văn Kiến, cử tri thôn Tân Hoa, xã Tân An: Đề nghị Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai xem xét cấp giấy CNQSD đất đối với đất ở, đất vườn rừng, đất nông nghiệp cho gia đình ông và một số hộ dân khác trong thôn làm hồ sơ đã lâu nhưng chưa được cấp.

UBND huyện đã chỉ đạo Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện phối hợp với UBND xã Tân An làm rõ nội dung đề nghị cấp giấy của hộ gia đình ông Hoàng Văn Kiến. Hộ gia đình ông Hoàng Văn Kiến có nhận chuyển nhượng một phần đất rừng của hộ ông Hoàng Văn Phương nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển nhượng theo quy định. Hộ gia đình ông Hoàng Văn Phương đã được cấp giấy năm 2005.

Để thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đề nghị hộ gia đình thực hiện các thủ tục chuyển nhượng theo quy định tại Điều 79 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đất đai.

Sau khi hoàn thiện hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện sẽ thực hiện viết giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

1.4. Cử tri xã Nhân Lý: Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp theo Chương trình 327 và Dự án 661 đã quy hoạch lại là đất rừng sản xuất cho các hộ gia đình, cá nhân đã hoàn vốn đầu tư + 20% trừ lượng rừng trồng thuộc chương trình 327 và dự án 661 đã quy hoạch lại là rừng sản xuất xã Nhân Lý.

UBND huyện đã nhận được danh sách đề nghị giao đất gắn với giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân đã hoàn vốn + 20% trừ lượng rừng trồng thuộc Chương trình 327 và Dự án 661 đã quy hoạch lại rừng sản xuất của xã Nhân Lý với tổng số hộ gia đình, cá nhân đề nghị được giao đất, cấp quyền sử dụng đất là 36 hộ tại 04 thôn Ba I, Ba II, Khuân Nhất, Đầu Cầu với diện tích 41,569 ha. UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện hồ sơ để Quyết định giao đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ theo quy định. Thời gian hoàn thành trong tháng 6/2019.

1.5. Cử tri thôn Húc, xã Phúc Thịnh: Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa chỉ đạo các phòng ban liên quan xem xét, giải quyết thu hồi lại ao tập thể của thôn Húc đã được cấp GCNQSD đất năm 1996 cho hộ ông Triệu Văn Tuấn, nay đã hết thời hạn sử dụng đề nghị thu hồi lại để thôn quản lý.

UBND xã Phúc Thịnh đã có Văn bản số 71/CV - UBND ngày 09/6/2017 đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường nhưng đến nay chưa được giải quyết.

Về hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình ông Triệu Văn Tuấn: Ủy ban nhân dân xã Phúc Thịnh đã hướng hộ gia đình kê khai, tổ chức họp xét và trình Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hoá cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tháng 12/1996 có địa chỉ tại Co Héc thuộc tờ bản đồ số 5, thửa số 112 diện tích 1.510m²; thời hạn sử dụng đất đến tháng 12/2016. UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức xác minh, xem xét thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. Thời gian dự kiến hoàn thành tháng 7/2019.

1.6. Cử tri thôn Bản Cậu, xã Phúc Sơn: Đề nghị cấp có thẩm quyền đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ đã đủ điều kiện theo quy định.

Thực hiện Văn bản số 879/TNMT-CCĐĐ ngày 15/7/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tiếp tục triển khai công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân; Văn bản số 898/UBND-TNMT ngày 08/08/2016 của UBND huyện về việc tiếp tục triển khai công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân.

Ban Chỉ đạo cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Phúc Sơn đã tổ chức họp xét đối với các trường hợp chưa đủ điều kiện theo Luật Đất đai 2003. Ban Chỉ đạo cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã tổ chức họp xét 709 lượt hộ/842 thửa/101,86ha, trong đó đủ điều kiện: 527 lượt hộ/766 thửa/99,27 ha, chưa đủ điều kiện: 70 lượt hộ/ 85 thửa/12,59 ha. Đã tổ chức công khai hồ sơ tại thôn và UBND xã đối với các trường hợp họp xét đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện. Đối với thôn Bản Cậu đã họp xét 53 lượt hộ/ 60 thửa/4,76 ha, trong đó đủ điều kiện: 53 lượt hộ/ 59 thửa/4,73 ha, chưa đủ điều kiện: 01 lượt hộ/01 thửa/0,33 ha.

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai đã tiếp nhận hồ sơ, thẩm định đủ điều kiện là: 53 lượt hộ/59 thửa/4,73 ha. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai đã thực hiện hoàn thiện hồ sơ và trình ký giấy đối với 48 lượt hộ/52 giấy/4,53 thửa. Ngày 29/11/2017 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai đã bàn giao cho xã để trao cho hộ gia đình, cá nhân 48 lượt hộ/52 giấy. Còn 07 thửa/07 giấy chưa trình ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất ở do hộ gia đình, cá nhân chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính. Sau khi 07 lượt hộ/07 thửa hoàn thành nghĩa vụ tài chính Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai sẽ hoàn thiện hồ sơ trình ký giấy chứng nhận theo quy định.

1.7. Cử tri thôn Đon Mệnh, xã Minh Quang: Tháng 11/2017 ở thôn có 42 hộ đã hoàn thành các loại giấy tờ về đất, xã đã xét đủ điều kiện và đã gửi ra huyện nhưng hiện nay chưa nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đề nghị UBND huyện trả lời rõ vì sao chậm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ai chịu trách nhiệm?

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 14/3/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Các

cấp, ngành đã tập trung chỉ đạo và triển khai các biện pháp quyết liệt đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ban Chỉ đạo cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Minh Quang đã họp xét và nộp toàn bộ hồ sơ họp xét đủ điều kiện về Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai. Đối với thôn Đon Mệnh, xã Minh Quang đã họp xét đủ điều kiện 35 lượt hộ/52 thửa. Đối với đất nông nghiệp đã thực hiện trình ký và bàn giao giấy chứng nhận để xã trao cho hộ gia đình cá nhân với 26 lượt hộ/26 giấy. Còn 26 lượt hộ/26 thửa chưa trình ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất ở do hộ gia đình, cá nhân chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính. Sau khi 26 lượt hộ/26 thửa hoàn thành nghĩa vụ tài chính Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai sẽ hoàn thiện hồ sơ trình ký giấy chứng nhận theo quy định.

1.8. Cử tri tổ Phúc Hương 1, thị trấn Vĩnh Lộc: Đề nghị UBND huyện chỉ đạo làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân làm mất hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của nhân dân. Cho nhân dân biết rõ lý do và nguyên nhân làm mất hồ sơ? (VD: Một số hộ gia đình kê khai hồ sơ năm 2012, đến 2017 một số hộ gia đình hỏi cán bộ văn phòng đăng ký đất đai trả lời không có hồ sơ: Lương Xuân Chử, Hoàng Thị Hương Loan, tổ Phúc Hương 1, thị trấn Vĩnh Lộc).

- Đối với hồ sơ kê khai của bà Hoàng Thị Hương Loan, Tổ Phúc Hương 1, thị trấn Vĩnh Lộc: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai làm việc với hộ gia đình và đã trả lời 02 lần tại Báo cáo số 287/BC-VPĐKĐĐ ngày 03/12/2018 và Báo cáo số 24/BC-VPĐKĐĐ ngày 24/01/2019.

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai chỉ tiếp nhận 01 bộ hồ sơ của hộ gia đình bà Hoàng Thị Hương Loan kê khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Chỉ thị số 01 đối với thửa đất ở tại tổ Phúc Hương 1 và hộ gia đình đã nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BT 080273 do UBND huyện cấp ngày 18/12/2017. Ngoài hồ sơ trên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện không tiếp nhận hồ sơ nào khác để bị thất lạc như ý kiến của cử tri nêu.

- Đối với hồ sơ kê khai của ông Lương Xuân Chử, tổ Phúc Hương 1: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai đã phối hợp với UBND thị trấn Vĩnh Lộc rà soát hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đối với hồ sơ hộ ông Lương Xuân Chử, hiện nay UBND thị trấn Vĩnh Lộc đang hoàn thiện hồ sơ. Do vậy, không có trường hợp thất lạc hồ sơ như cử tri nêu.

1.9. Cử tri tổ Rẹ 1, thị trấn Vĩnh Lộc: Đề nghị khi có thông báo cho hộ dân nộp tiền sử dụng đất, công chức phụ trách lĩnh vực đất đai nên phối hợp với địa phương rà soát xem hộ dân đó thuộc đối tượng miễn giảm tiền sử dụng đất hay không? (VD: hộ ông Ma Đức Tam, tổ 11/9 thuộc đối tượng có công với cách mạng, nhiễm chất độc da cam: Khi nhận thông báo không thuộc diện miễn giảm, gia đình tự đi hỏi và đã được hướng dẫn theo quy định và nộp tiền xong), đề nghị quan tâm đến các trường hợp còn lại, tránh nhân dân phải đi lại nhiều.

Cơ quan thuế chỉ thực hiện tiếp nhận hồ sơ do các cơ quan khác chuyển đến để xác nhận nghĩa vụ tài chính bao gồm cả hồ sơ miễn, giảm thuế của các hộ gia đình, cá nhân (nếu có). Nếu hồ sơ miễn, giảm tiền sử dụng đất đầy đủ theo

quy định tại Điều 15 và Điều 16 Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất thì trong thời hạn 15 ngày làm việc, cơ quan thuế xác định và ban hành quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định.

Về ý kiến của cử tri, ngày 23/6/2015 Chi cục Thuế đã có Công văn số 188/CCT-QLN gửi UBND các xã thị trấn, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp để hướng dẫn khi tiếp nhận hồ sơ, thực hiện chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất, ghi nợ tiền sử dụng đất.

1.10. Ông Nông Văn Hương, cử tri thôn Soi Trinh, xã Trung Hòa: Năm 1995 nhân dân thôn Soi Trinh đã có 100% giấy chứng nhận QSD đất nông nghiệp, đã nộp toàn bộ hồ sơ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lên UBND xã. Đến năm 2003 do dồn điền đổi thửa nên diện tích đất nông nghiệp của các hộ dân bị xé lẻ không còn đúng hiện trạng ban đầu như bản đồ 299, không đủ cơ sở để cấp đổi, nhân dân muốn cấp đổi lại phải đo vẽ và phải nộp kinh phí đo đạc theo quy định. Đề nghị UBND huyện xem xét có cơ chế cấp đổi lại hoặc hỗ trợ kinh phí đo đạc cho nhân dân.

Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 26/06/2002 của Ủy ban nhân dân huyện về việc “dồn điền, đổi thửa” gắn với quy hoạch kiến thiết đồng ruộng. Sau khi thực hiện xong việc giao đất theo phương án “dồn điền, đổi thửa” gắn với quy hoạch kiến thiết đồng ruộng đã được UBND huyện phê duyệt năm 2003. Các hộ dân tại thôn Soi Trinh, xã Trung Hòa đã nhận đất theo phương án đã được phê duyệt và đã bàn giao đất ngoài thực địa. Quá trình sử dụng đất từ năm 2003 đến nay các hộ đã tự ý đổi đất cho nhau, không sử dụng đất theo phương án đã phê duyệt, các thửa đất bị phá bờ thay đổi về diện tích và số thửa nhưng chưa cập nhật chỉnh lý bản đồ 299, sổ địa chính, sổ mục kê.

Hiện nay hiện trạng sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng không đúng với phương án quy hoạch kiến thiết đồng ruộng dồn điền đổi thửa và biên bản giao đất ngoài thực địa, không đủ căn cứ thực hiện thẩm định và cấp giấy cho các hộ gia đình cá nhân được, vì không còn phương án dồn điền đổi thửa, giấy chứng nhận một số hộ bị thất lạc, quá trình sử dụng các hộ đã tự ý mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

UBND huyện đã chỉ đạo Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tiếp tục phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Trung Hoà xây dựng kế hoạch rà soát lại toàn bộ diện tích các hộ đang sử dụng, đề xuất kế hoạch thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng lại phương án giao đất theo hiện trạng hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng, trình UBND huyện phê duyệt phương án giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân theo hiện trạng sử dụng.

Theo quy định của pháp luật về đất đai, đến thời điểm hiện nay chưa có quy định miễn, giảm phí trích đo địa chính thửa đất theo nhu cầu của người sử dụng đất. Tất cả các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu trích đo địa chính thửa đất đều phải chi trả phí đo đạc này theo quy định hiện hành.

1.11. Cử tri thôn Lãng Lé, xã Tân Mỹ: Đề nghị cơ quan có thẩm quyền khẩn trương xem xét, điều chỉnh lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân đã chuyển nhượng đất cho các hộ di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang (gồm các hộ tại thôn Lãng Lé: Quan Văn Dự, Quan Văn Lý, Quan Văn Trương (đã chết) và hộ ông Quan Văn Dũng, thôn Ôn Cáy, xã Tân Mỹ).

Thực hiện công tác chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, UBND huyện đã chỉ đạo Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai phối hợp với Ban Di dân tái định cư thực hiện thẩm định, chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai đã thực hiện thủ tục chỉnh lý nội dung trên giấy và bàn giao giấy chứng nhận cho xã để trao cho hộ gia đình, cá nhân ngày 03/1/2019. Đề nghị hộ gia đình đến Ủy ban nhân dân xã Tân Mỹ để nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

2. Đền bù, giải phóng mặt bằng (03 ý kiến)

2.1. Cử tri thôn Bắc Ngõa, xã Ngọc Hội: Đơn của nhiều hộ dân trong thôn về việc đền bù giải phóng mặt bằng thủy điện ICT Chiêm Hóa đã gửi về huyện nhiều nhưng chưa được giải quyết dứt điểm. Đề nghị sớm giải quyết dứt điểm các đơn thư của các hộ dân trong thôn (gồm các hộ dân đang trong giải quyết của Tổ công tác 3730 của UBND huyện).

Bà Trần Thị Nhận, cử tri thôn Bắc Ngõa, xã Ngọc Hội: Đề nghị giải quyết các vướng mắc liên quan đến việc thu hồi, đền bù giải phóng mặt bằng xây dựng Thủy điện Chiêm Hóa cho gia đình bà và ông Vũ Đình Tuyên (bố chồng bà).

Sau khi nhận được đơn của các hộ dân thôn Bắc Ngõa, thôn Đàm Hồng 5, xã Ngọc Hội, UBND huyện đã thành lập Tổ công tác theo Quyết định số 2366/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 về việc thành lập Tổ công tác giải quyết đơn thư các ông (bà): ông Nguyễn Đức Lợi, ông Nguyễn Thanh Lâm, ông Nguyễn Hồng Thanh, ông Nguyễn Xuân Lộc, ông Nguyễn Đức Trường, ông Nguyễn Quang Minh, ông Nguyễn Văn Đua, ông Nguyễn Văn Tùng, bà Nguyễn Thị Hằng, bà Trần Thị Nhận, bà Nguyễn Thị Thơm, bà Hoàng Thị Chinh (đại diện cho bà Phạm Thị Loan), thôn Bắc Ngõa, thôn Đàm Hồng 5, xã Ngọc Hội.

- Tổ công tác của UBND huyện đã tổ chức làm việc với từng hộ gia đình, tổ chức đối thoại với công dân để làm rõ những nội dung nêu trong đơn. Sau khi đối thoại, từ ngày 28/3/2018 đến 04/4/2018 các ông (bà) có tên trong đơn tập thể ngày 02/5/2017 đã **rút tên ra khỏi đơn tập thể ngày 02/5/2017**. Như vậy, UBND huyện không xem xét giải quyết các nội dung theo đơn ngày 02/5/2017 theo quy định.

- Sau khi rút tên ra khỏi đơn ngày 02/5/2017, các hộ có đơn riêng gửi đến UBND huyện đề nghị giải quyết những vướng mắc cụ thể của từng hộ gia đình.

*** Kết quả giải quyết**

UBND huyện đã chỉ đạo Tổ công tác xem xét hồ sơ giải phóng mặt bằng xây dựng nhà máy thủy điện Chiêm Hoá của từng hộ gia đình, tham mưu cho UBND huyện giải quyết theo quy định của nhà nước.

- Ngày 13/7/2018, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành văn bản trả lời từng hộ gia đình về kết quả giải quyết, trong đó nêu rõ từng nội dung đề nghị của gia đình có cơ sở để đền bù bổ sung hoặc những nội dung đề nghị của gia đình không có cơ sở để xem xét giải quyết.

- Ngày 19/12/2018, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 468/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình nhà máy thủy điện Chiêm Hoá để thực hiện đền bù, hỗ trợ bổ sung đối với các hộ có đề nghị đủ điều kiện bổ sung những hạng mục còn thiếu theo quy định. Đến nay, Chủ đầu tư đã thanh toán tiền cho các hộ gia đình.

- UBND huyện đã ban hành 02 Quyết định giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Nhạn và ông Nguyễn Quang Trung thôn Bắc Ngoã theo quy định của Luật Khiếu nại.

2.2. Cử tri tổ Đồng Luộc, thị trấn Vĩnh Lộc: *Việc thu hồi đất tại tổ Đồng Luộc (ao Púc Niệc) làm công trình phúc lợi (làm cơ quan Bảo hiểm xã hội và cắm đất khu dân cư), nhân dân có nhiều ý kiến không nhất trí làm, đề nghị xem xét lại ? vì đập này do nhân dân tự khai phá, hàng năm tự đắp và tôn tạo để phục vụ tưới tiêu, nếu nhà nước thu hồi phải có chính sách đền bù hỗ trợ công trước đây cho nhân dân đã xây dựng và tôn tạo, không phải ao của hợp tác xã.*

Về giải phóng mặt bằng các công trình: Trụ sở Bảo hiểm xã hội Chiêm Hóa; Điểm dân cư và chỉnh trang đô thị tại tổ Đồng Tụ, thị trấn Vĩnh Lộc. UBND huyện đã chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện phối hợp với các cơ quan chuyên môn thực hiện các bước theo trình tự của Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 16/4/2015 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành quy định về trình tự, thủ tục thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Đối với công trình Điểm dân cư và chỉnh trang đô thị tại tổ Đồng Tụ, thị trấn Vĩnh Lộc thực hiện tại vị trí ao Búc Niệc, tổ nhân dân Đồng Tụ: Ngày 30/3/2019, UBND huyện đã chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với UBND thị trấn Vĩnh Lộc, chủ đầu tư công trình lấy ý kiến dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình. Ngày 23/4/2019 Chủ đầu tư phối hợp với UBND thị trấn Vĩnh Lộc và Trung tâm Phát triển quỹ đất tiến hành tạm ứng kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình được 06/07 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức với số tiền là 306.226.500 đồng, còn 01 hộ gia đình Chu Thị Sáu chưa đến nhận tạm ứng kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư là 119.876.700 đồng. Hiện nay, Trung tâm Phát triển quỹ đất tiếp tục phối hợp với UBND thị trấn và các đoàn thể của UBND thị trấn, tổ nhân dân và chủ đầu tư công trình mời hộ gia đình làm việc, tuyên truyền vận động hộ gia đình thực hiện theo quy định.

3. Môi trường (3 ý kiến)

3.1. Cử tri thôn Tân Hoa, xã Tân An: *Đề nghị cơ quan chức năng có biện pháp hoặc hướng dẫn các hộ dân xử lý các vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật,*

hiện tại các thùng đựng rác để ở các cánh đồng đã bị đầy nhưng không được xử lý và hiện tại không có chỗ để đựng.

Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Văn bản số 873/UBND-TNMT ngày 21/7/2018 và Văn bản số 1267/UBND-TNMT ngày 27/9/2018 về việc vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật.

Tuy nhiên, việc thu gom các vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng tại xã Tân An chưa thực hiện tiêu huỷ được. Lý do: Ủy ban nhân dân xã Tân An chưa thu gom tập trung được; tại thời điểm Phòng Tài nguyên và Môi trường đến vận chuyển vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng đi tiêu huỷ theo quy định thì tại xã Tân An vẫn còn để ở các bể chứa tại các cánh đồng.

Về vấn đề này, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Tân An tập trung thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng theo quy định.

3.2. Cử tri thôn Thôm Luông, xã Phú Bình

- Đề nghị cấp có thẩm quyền làm việc với lãnh đạo Công ty mỏ Ăngtymon khai thác quặng dùng máy nổ ồn ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân ở xung quanh, nhất là các cháu học sinh học bài; việc xử lý chất thải của Công ty chưa đảm bảo, vẫn để nước thải rò rỉ xuống nhà dân, thậm chí có lúc còn xả thải ra ngoài xuống nhà dân không đúng nơi quy định, nhân dân đã có ý kiến nhiều lần nhưng Công ty chưa khắc phục, đề nghị cấp có thẩm quyền quan tâm giải quyết cho người dân.

- Đề nghị tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các khu khai thác mỏ quặng đảm bảo an toàn lao động, an toàn vệ sinh môi trường, để đảm bảo người dân ở khu vực xung quanh các khu khai thác mỏ không bị ảnh hưởng.

Ngay sau khi nhận được phản ánh kiến nghị của nhân dân Thôm Luông về việc đơn vị chế biến khoáng sản đã làm tràn nước ra ngoài tại bể chứa bùn thải đã gây ảnh hưởng đến các hộ gia đình sống xung quanh mỏ và việc xây dựng bể chứa thải số 3 gần đường và nằm gần nhà dân, đường đi lại khó khăn do xây dựng bể chứa thải số 3. Ngày 24/4/2019 và ngày 07/5/2019, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Công an huyện, UBND xã Phú Bình tiến hành kiểm tra hoạt động khai thác và chế biến Quặng Antimon Công ty Kim loại màu Tuyên Quang. Qua kiểm tra có việc nước sau sản xuất đã để chảy ra ngoài là có thật, do đường ống dẫn nước xuống các bể chứa thải bị vỡ đơn vị không phát hiện và xử lý kịp thời.

Về xây bể thải thứ 3: Qua kiểm tra ý kiến phản ánh của người dân về việc xây dựng bể thải ảnh hưởng đến đường đi lại của nhân dân là có thật. UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường yêu cầu đơn vị khắc phục đường đi xong trước ngày 15/5/2019; đến nay, Công ty Kim loại màu Tuyên Quang đã khắc phục xong đường đi (giải đá cấp phối).

Về xây dựng bể thải số 3 để đảm bảo đánh giá sau khi xả thải có đảm bảo về môi trường hay không, chưa đủ cơ sở đánh giá. UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường lập biên bản có sự chứng kiến của nhân dân là tạm dừng không cho Công ty Kim loại màu Tuyên Quang dải bạt chống thấm tại

bể để chờ cơ quan chức năng thẩm định, khi có kết quả có đảm bảo hay không thì mới được thực hiện.

Về việc sản xuất gây tiếng ồn là có thật. Tuy nhiên đơn vị chỉ thực hiện việc khai thác vào ban ngày, còn ban đêm đơn vị chỉ tuyển quặng nên lượng tiếng ồn không lớn.

Ý kiến phản ánh của cử tri là đúng sự thật. UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND xã Phú Bình tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các khu khai thác mỏ quặng đảm bảo an toàn lao động, an toàn vệ sinh môi trường, không ảnh hưởng đến người dân ở khu vực xung quanh các khu khai thác mỏ.

4. Di dân - Tái định cư (11 ý kiến)

4.1. Cử tri thôn Lãng Lé, xã Tân Mỹ: Đề nghị sớm hỗ trợ làm đường bê tông vào khu nghĩa địa cho các hộ dân.

Đường bê tông vào khu nghĩa địa có trong đầu điểm được phê duyệt tại Quyết định số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính Phủ. Hiện nay dự án đang chờ Chính phủ cấp nguồn kinh phí để triển khai thực hiện.

4.2. Bà Triệu Thị Pú, cử tri thôn Lãng Lé, xã Tân Mỹ đề nghị:

- Hỗ trợ tiền vận chuyển nhà cho hộ gia đình bà theo thông báo là 3.000.000 đồng/hộ.

Về nội dung hỗ trợ tiền vận chuyển nhà cho hộ gia đình bà Triệu Thị Pú theo thông báo là 3.000.000 đồng/hộ. Ngày 15/3/2005 gia đình bà đã được thanh toán theo Quyết định số 1351/QĐ-CT ngày 10/11/2004 của UBND tỉnh Tuyên Quang.

- Đền bù 2.000m² đất màu đồi của gia đình bà.

Về đền bù 2.000 m² đất màu đồi của gia đình đã được thanh toán theo Quyết định số 252/QĐ-CT ngày 29/01/2008 của UBND tỉnh Tuyên Quang.

- Tiếp tục hỗ trợ các hộ di dân làm hầm bể Bioga.

Nội dung cử tri kiến nghị có trong Quyết định số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính Phủ, khi được bố trí nguồn vốn UBND huyện sẽ tiếp tục triển khai thực hiện theo kế hoạch được duyệt.

- Xem xét lại diện tích đất rừng của hộ gia đình bà theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 2,1ha nhưng thực tế hiện nay gia đình đang sử dụng là 1,5ha.

Ngày 07/9/2018, UBND xã Tân Mỹ đã kiểm tra cụ thể, làm rõ diện tích đất rừng hộ bà Triệu Thị Pú là do hộ ông Hoàng Văn Sú lấn sang, UBND xã đã lập biên bản yêu cầu hộ ông Hoàng Văn Sú sử dụng đúng ranh giới trả lại đất cho hộ bà Triệu Thị Pú. Qua kiểm tra hiện nay hộ ông Hoàng Văn Sú chưa trả lại diện tích lấn sang cho bà Triệu Thị Pú. Đề nghị UBND xã Tân Mỹ tiếp tục giải quyết dứt điểm cho hộ bà Triệu Thị Pú theo biên bản kiểm tra ngày 07/9/2018.

4.3. Cử tri xã Trung Hà: Hiện nay công trình nước sạch cấp nước sinh hoạt cho khu di dân tái định cư ở thôn Khuôn Pông bị hỏng không có nước để các hộ sử dụng. Đề nghị xem xét, sửa chữa kịp thời cho các hộ dân có nước để sinh hoạt.

Ý kiến đề nghị của cử tri là chính đáng, công trình cấp nước sạch hai điểm tái định cư thôn Khuổi Hối và thôn Khuôn Pông đã được UBND huyện phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật ngày 30/10/2016, tuy nhiên hiện nay dự án chưa có nguồn vốn để triển khai thực hiện. Khi được bố trí nguồn vốn UBND huyện sẽ triển khai thực hiện theo kế hoạch.

4.4. Ông Hoàng Văn Chung và một số cử tri thôn Làng Đanh, xã Yên Nguyên: *Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, thôn Làng Đanh đã làm tuyến đường nội đồng thuộc khu vực các hộ đồng bào di dân tái định cư, khi xây dựng thôn đã họp bàn với nhân dân trong thôn (trong đó có cả các hộ di dân tái định cư), cùng thống nhất đóng góp để xây dựng, nhưng khi làm xong bà con khu tái định cư không đóng góp tiền theo như đã họp bàn và có ý kiến là do nhà nước đầu tư cho đồng bào di dân tái định cư. Cử tri xin hỏi: Tuyến đường này có trong kế hoạch hỗ trợ xây dựng của Chương trình Di dân tái định cư không? Nếu có đề nghị UBND huyện Chiêm Hóa xem xét, hỗ trợ thôn để thôn thanh toán cho đơn vị thi công.*

Tuyến đường nội đồng từ đường trục thôn đi ra Búc Kiều dài 120 m và tuyến đường nội đồng từ cầu tràn đi ra nương chính giữa đồng dài 115 m. Các tuyến đường trên không có tên trong danh mục tại Quyết định số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Do vậy tuyến đường này không có trong kế hoạch hỗ trợ xây dựng của Chương trình Di dân tái định cư.

Đề nghị Ủy ban nhân dân xã Yên Nguyên chỉ đạo Trưởng thôn Làng Đanh thông báo cho nhân dân biết và vận động nhân dân chung tay đóng góp tiền để thanh toán chi trả cho đơn vị thi công.

4.5. Cử tri thôn Đèo Chắp, xã Hòa Phú đề nghị

- Bà con vùng lòng hồ thủy điện Tuyên Quang đến tái định cư tại thôn Đèo Chắp đã được 14 năm, nhưng rất khó khăn về nước sinh hoạt do chưa được đầu tư hệ thống cấp nước sinh hoạt. Đề nghị Nhà nước khẩn trương đầu tư hệ thống nước sinh hoạt cho đồng bào, giảm bớt khó khăn, ổn định đời sống cho các hộ dân tái định cư.

Ý kiến đề nghị của cử tri là chính đáng, công trình cấp nước sinh hoạt đã được UBND huyện phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật từ ngày 30/10/2016, tuy nhiên hiện nay chưa có vốn để triển khai thực hiện. Khi được bố trí nguồn vốn UBND huyện sẽ triển khai thực hiện theo kế hoạch.

- Nhà văn hóa thôn được đầu tư xây dựng theo chương trình di dân, tái định cư nhưng chất lượng quá kém, hiện nay đã xuống cấp, tường nhà, nền nhà bị bong tróc, sân bị trũng thấp khi mưa nước ứ đọng không có chỗ thoát. Đề nghị UBND huyện xem xét, đầu tư kinh phí để tu sửa lại nhà văn hóa thôn cho nhân dân.

Nhà văn hóa thôn Đèo Chắp được đầu tư năm 2013, đến nay có một số điểm nền nhà bị trũng, tuy nhiên do nguồn ngân sách huyện rất hạn hẹp nên việc đầu tư xây dựng các công trình gặp nhiều khó khăn, chưa có nguồn kinh phí để sửa chữa. Đề nghị UBND xã tuyên truyền, vận động nhân dân tạm thời khắc phục khó khăn, sửa chữa để sử dụng.

- Hệ thống rãnh thoát nước khu tái di dân định cư tại thôn Đèo Chắp theo thiết kế có tấm nắp cả mặt trước, mặt sau nhưng đơn vị thi công không lắp đặt. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo ngành chức năng chuyên môn kiểm tra, tiến hành lắp đặt cho nhân dân.

Theo hồ sơ thiết kế kỹ thuật công trình mặt bằng tái định cư Đèo Chắp giai đoạn 1 (theo Quyết định số 08/2007/QĐ-TTg ngày 12/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ) không có hệ thống nắp rãnh mặt trước và sau khu dân cư như trong kiến nghị. Do đó tại Quyết định số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang mới bổ sung tấm nắp rãnh thoát nước trước, sau mặt bằng khu tái định cư Đèo Chắp và 30 điểm tái định cư huyện Chiêm Hóa. Khi được bố trí nguồn vốn, UBND huyện sẽ triển khai thực hiện.

4.6. Ông Hoàng Văn Mèo và cử tri thôn Đèo Chắp, xã Hòa Phú: Gia đình ông khi đến tái định cư tại thôn Đèo Chắp xã Hòa Phú, được Nhà nước cấp cho số đất ruộng để sản xuất gồm số thửa 133 diện tích 420m²; số thửa 130 diện tích 405m², nhưng chủ yếu là ruộng chằm, thụt không thể canh tác được, bỏ không. Đề nghị UBND huyện Chiêm Hóa chỉ đạo ngành chức năng chuyên môn bố trí diện tích đất khác cho gia đình ông để sản xuất, ổn định đời sống.

UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Hòa Phú phối hợp Ban Di dân tái định cư huyện kiểm tra cụ thể, nội dung kiến nghị của hộ ông Hoàng Văn Mèo UBND xã Hòa Phú sẽ giao thay thế bằng thửa khác trong vụ mùa năm 2019.

III. XÂY DỰNG CƠ BẢN - GIAO THÔNG (16 Ý KIẾN)

1. Xây dựng cơ bản (5 ý kiến)

1.1. Cử tri xã Tri Phú: Đề nghị UBND huyện xem xét sớm có kế hoạch kinh phí để đầu tư xây dựng trụ sở làm việc xã Tri Phú vì hiện nay trụ sở xã là nhà tạm đã xuống cấp và không đủ phòng làm việc.

Ý kiến đề nghị của cử tri là chính đáng, tuy nhiên nguồn Ngân sách huyện rất hạn hẹp nên việc đầu tư xây dựng các công trình gặp nhiều khó khăn, chưa đáp ứng ngay được nhu cầu của nhân dân. Về việc đầu tư xây dựng công trình Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND, UBND xã Tri Phú, UBND huyện đã xây dựng lộ trình kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn tiếp theo bằng nguồn vốn Ngân sách tỉnh hỗ trợ. Trong khi chờ nguồn vốn Trung ương, Tỉnh hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình, trước mắt đề nghị UBND xã Tri Phú huy động các nguồn lực tại chỗ để khắc phục sửa chữa nơi làm việc đảm bảo cơ sở vật chất cho cán bộ công chức xã, phục vụ nhiệm vụ chính trị và chuyên môn.

1.2. Ông Vũ Hải Hà, Hiệu trưởng trường THCS xã Nhân Lý: Hiện nay tình trạng bàn ghế của các trường trên địa bàn xã Nhân Lý đã xuống cấp và kích thước không đúng với kích cỡ theo quy định của ngành, nhà trường đã lập kế hoạch và dự toán hết khoảng 120 triệu đồng và nhà trường đã kêu gọi các nhà tài trợ đóng góp được 60 triệu đồng, hiện nay còn thiếu trên 60 triệu đồng, đề nghị các phòng, ban liên quan tham mưu cho UBND huyện hỗ trợ số kinh phí nêu trên.

Hàng năm vào đầu năm học mới, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND xã lập kế hoạch kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất các trường học trên địa bàn huyện, trong đó có Trường THCS Nhân Lý, đồng thời tổng hợp báo cáo UBND huyện cân đối nguồn kinh phí để hỗ trợ như kiến nghị của cử tri. Riêng 6 tháng đầu năm 2019 nguồn vốn Ngân sách huyện rất khó khăn chưa có khả năng hỗ trợ như kiến nghị của cử tri; trước mắt, để đảm bảo cơ sở vật chất bàn ghế cho học sinh, đề nghị Trường THCS Nhân Lý khắc phục sửa chữa tạm thời để phục vụ tốt công tác giảng dạy và học tập.

1.3. Cử tri thôn Kim Minh, xã Phúc Sơn: Đề nghị nhà nước hỗ trợ xây dựng cầu tràn qua suối cầu Bó Tý để nhân dân đi lại sản xuất thuận tiện.

Công trình tràn liên hợp thuộc xã Phúc Sơn nêu trên đã được đưa vào kế hoạch xây dựng bằng nguồn vốn Chương trình 135, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2019 - 2020. Đề nghị UBND xã Phúc Sơn tuyên truyền, vận động bà con nhân dân tạm thời khắc phục khó khăn, tổ chức sửa chữa, bảo dưỡng tuyến đường hiện tại và tạm thời sử dụng các công trình hiện có để đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn.

1.4. Cử tri thôn Bó Cạn, xã Phúc Sơn: Đề nghị nhà nước hỗ trợ xây dựng đập tràn qua suối Khuổi Ruông thôn Nà Pét đi thôn Bó Cạn, thôn Đồng Tiến để nhân dân 03 thôn đi lại sản xuất thuận tiện.

Công trình tràn qua suối Khuổi Ruông, thôn Nà Pét, xã Phúc Sơn đã được đưa vào kế hoạch xây dựng bằng nguồn vốn Chương trình 135, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2019 - 2020. Đề nghị UBND xã Phúc Sơn tuyên truyền, vận động bà con nhân dân tạm thời khắc phục khó khăn, tổ chức sửa chữa, bảo dưỡng tuyến đường hiện tại và tạm thời sử dụng các công trình hiện có để đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn.

1.5. Cử tri thôn Phiêng Tạ, xã Phúc Sơn: Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét đầu tư xây dựng nguồn nước sinh hoạt cho thôn, hiện nay trong thôn đang sử dụng nguồn nước đập thủy nông Noong Mò không đảm bảo vệ sinh.

Trong những năm qua, huyện đã chú trọng đầu tư các công trình nước sinh hoạt tập trung nông thôn tại xã Phúc Sơn từ nguồn vốn Chương trình 134, 135 và nguồn vốn Di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang để phục vụ nước sinh hoạt cho nhân dân. Tuy nhiên quá trình quản lý, vận hành sử dụng các công trình nước sinh hoạt tập trung kém hiệu quả, một số công trình đến nay cung cấp nước được rất ít hộ hoặc dừng hoạt động, rất lãng phí ngân sách nhà nước đã đầu tư. Nguyên nhân chính là do địa phương không quản lý, vận hành hoạt động hiệu quả; các công trình không được duy tu bảo dưỡng thường xuyên và xu hướng nguồn nước ngày càng cạn kiệt không đủ nước cung cấp cho công trình phục vụ nước sinh hoạt cho nhân dân.

Để giải quyết vấn đề nước sinh hoạt hợp vệ sinh phục vụ nhân dân, đề nghị Ủy ban nhân dân xã Phúc Sơn vận động các hộ gia đình đang sinh sống tại thôn Phiêng Tạ hiện nay đang sử dụng nước sinh hoạt từ các công trình nước sinh hoạt tập trung, công trình thủy nông tạm thời tự khắc phục bằng các biện pháp lọc lắng tại hộ gia đình để tạo nguồn nước hợp vệ sinh cho gia đình.

2. Giao thông (11 ý kiến)

2.1. Cử tri các xã Tân An - Hà Lang - Trung Hà: Đề nghị nhà nước xem xét duy tu, bảo dưỡng nâng cấp tuyến đường nhựa Phúc Thịnh - Trung Hà, vì hiện nay mặt đường đã xuống cấp nghiêm trọng, các loại phương tiện tham gia giao thông không đảm bảo an toàn.

Tuyến đường Phúc Thịnh - Trung Hà đưa vào khai thác sử dụng năm 2005, hiện trạng tuyến bị hư hỏng, xuống cấp gây khó khăn cho các phương tiện giao thông qua lại. Đề nghị của cử tri là chính đáng, tuy nhiên nguồn ngân sách của huyện còn hạn hẹp, thiếu kinh phí để thực hiện ngay việc sửa chữa lớn hoặc nâng cấp.

Trong thời gian chờ đầu tư nâng cấp theo lộ trình, UBND huyện đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Hạt Quản lý giao thông huyện tiếp tục thực hiện tu sửa mặt đường, hệ thống thoát nước trên tuyến bằng nguồn vốn bảo dưỡng thường xuyên năm 2019 và các nguồn vốn khác để đảm bảo giao thông thông suốt trên tuyến và nhân dân đi lại thuận lợi hơn.

2.2. Cử tri các thôn Bản Ba, Nà Coòng, xã Tri Phú: Tiếp tục đề nghị UBND huyện xem xét ưu tiên bố trí nguồn vốn để đầu tư nâng cấp tuyến đường từ thôn Bản Ba vào thôn Nà Coòng, xã Tri Phú trong năm 2019, vì hiện nay mặt đường đã xuống cấp đi lại rất khó khăn.

Tuyến đường từ thôn Bản Ba đi thôn Nà Coòng xã Tri Phú đã được đầu tư xây dựng mở mới nền và mặt đường bằng vốn Chương trình 135 giai đoạn 2000-2005; hiện nay, tuyến đường đã xuống cấp đi lại rất khó khăn. Tuy nhiên, do nguồn ngân sách nhà nước hạn hẹp nên việc đầu tư các công trình gặp khó khăn, chưa đáp ứng ngay được nhu cầu của nhân dân.

UBND huyện đã có Báo cáo số 670/BC- UBND ngày 26/12/2018 về kết quả rà soát nội dung thực hiện kế hoạch vốn Chương trình 135 năm 2019 và kế hoạch thực hiện Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng năm 2020, trong đó có đề xuất danh mục xây dựng tuyến đường từ thôn Bản Ba đi thôn Nà Coòng xã Tri Phú, trình UBND tỉnh phê duyệt. Trong khi chờ cấp thẩm quyền phê duyệt danh mục và phân bổ vốn đầu tư, trước mắt đề nghị UBND xã Tri Phú huy động nguồn lực tại chỗ để khắc phục đảm bảo giao thông đi lại, lưu thông vận chuyển hàng hóa cho nhân dân.

2.3. Cử tri xã Tri Phú: Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng tu sửa, nâng cấp tuyến đường từ xã Kim Bình đi Tri Phú, Linh Phú, hiện nay có nhiều đoạn đã xuống cấp nghiêm trọng như mặt đường bị nứt lún, nhiều ổ gà, taluy dương sạt lở xuống đường, đường hẹp, nhiều mặt cầu tràn đã bị hỏng và đề nghị khắc phục, thay thế các hệ thống biển báo bị hỏng, mắt để đảm bảo việc đi lại cho người dân và các phương tiện giao thông, vận tải.

UBND huyện đã chỉ đạo Hạt Quản lý giao thông huyện phối hợp với UBND xã Tri Phú kiểm tra thực tế tuyến đường Kim Bình - Tri Phú (ĐH.02), tuyến đường này được nâng cấp đưa vào sử dụng năm 2010, đường cấp VI miền núi. Sau nhiều năm khai thác nền, mặt đường bị lún vệt bánh xe, cao su, mặt

đường bong tróc tạo thành nhiều ổ gà lớn nhỏ, mặt tràn bong vỡ lớp kết cấu bê tông, các cột biển báo do sử dụng lâu năm đã bị mục chân cột và gãy đổ, mùa mưa nhiều vị trí taluy dương bị sạt lở và nhiều đoạn rãnh thoát nước bị đất vùi lấp dẫn đến việc đi lại trên tuyến gặp khó khăn.

Trong thời gian chờ đầu tư nâng cấp theo lộ trình, tháng 01/2019 UBND huyện Chiêm Hóa đã chỉ đạo Hạt Quản lý giao thông phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện căn cứ nguồn vốn bảo dưỡng thường xuyên đường huyện năm 2019 lập kế hoạch, triển khai sửa chữa trong Quý I và Quý II/2019 các hạng mục hư hỏng trên tuyến để đảm bảo cho các phương tiện giao thông qua lại được thuận lợi.

2.4. Cử tri các thôn trên địa bàn xã Tân Thịnh đề nghị: *Tuyến đường mẫu tại trung tâm xã trên địa bàn các thôn: Nà Liên, Làng Bục, Lãng Luông hiện nay đã hoàn thành nhưng trong thiết kế xây rãnh thoát nước hai bên đường không có tấm nắp, từ khi khánh thành đưa vào sử dụng đã có người rơi xuống rãnh, rất nguy hiểm. Đề nghị UBND huyện xem xét, đầu tư hệ thống tấm nắp rãnh tránh gây tai nạn cho người, phương tiện và gia súc đi lại.*

Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, UBND xã Tân Thịnh kiểm tra cho thấy:

Do nguồn kinh phí đầu tư xây dựng từ nguồn Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh phê duyệt không đủ để thực hiện thi công hết tấm nắp của toàn bộ tuyến rãnh, nên khi công trình hoàn thành vị trí không có tấm nắp rãnh tiềm ẩn nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông trên đoạn đường nêu trên.

Ngày 23/5/2019, UBND huyện đã có Công văn số 593/UBND-XD về việc hỗ trợ bổ sung tấm nắp rãnh thoát nước tuyến đường mẫu qua trung tâm xã Tân Thịnh, trong đó đồng ý về chủ trương hỗ trợ kinh phí cho UBND xã Tân Thịnh để bổ sung tấm nắp rãnh thoát nước tuyến đường mẫu qua trung tâm xã Tân Thịnh và giao UBND xã Tân Thịnh chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện xác định rõ khối lượng tấm nắp cần phải bổ sung, lập dự toán chi phí trực tiếp từng loại nắp rãnh để làm căn cứ hỗ trợ kinh phí, ký kết hợp đồng thực hiện thi công xây dựng, đảm bảo tiết kiệm, chất lượng công trình và nghiệm thu thanh quyết toán nguồn kinh phí cấp theo đúng quy định.

2.5. Cử tri Thôn Bản Lếch, xã Bình Phú: *Đề nghị cấp có thẩm quyền quan tâm đầu tư làm đường nhựa ở đoạn Kéo Cọ từ thôn Nà Héc, xã Yên Lập sang xã Bình Phú.*

Đoạn đường từ thôn Nà Héc, xã Yên Lập đến trung tâm xã Bình Phú dài 8 km, hiện tại là đường đất; công trình đã được đưa vào kế hoạch đầu tư cải tạo, nâng cấp nhưng chưa bố trí được vốn. Hiện tại, đoạn tuyến đường này đã được nâng lên thành đường tỉnh ĐT.185 theo Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý và bảo trì đường bộ thực hiện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. UBND huyện sẽ tiếp tục đề nghị tỉnh sớm bố trí nguồn kinh phí để đầu tư nâng cấp tuyến đường này, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân.

2.6. Cử tri thôn Lãng Hối, xã Hòa An

- Tuyến đường từ thôn Chặng Thượng đến thôn Pá Tao Thượng đã được tu sửa từ năm 2007 nhưng đến nay đã xuống cấp không đảm bảo cho việc đi lại. Đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục tu sửa tuyến đường trên.

UBND huyện đã chỉ đạo Hạt Quản lý giao thông huyện phối hợp với UBND xã Hòa An kiểm tra thực tế tuyến đường nối từ thôn Chặng Thượng đến thôn Pá Tao Thượng (thuộc tuyến đường xã) có chiều dài 3,2 Km, nền đường đất, mặt đường bê tông xi măng do nhân dân thi công và khai thác sử dụng đã lâu năm, hiện tại mặt đường bê tông bị bong tróc, nứt vỡ... tạo thành ổ gà, đọng nước, hai bên không có rãnh dọc thoát nước. Năm 2017, UBND xã Hòa An triển khai thực hiện duy tu, sửa chữa trên tuyến đường được 1,5 Km từ nguồn duy tu, bảo dưỡng chương trình 135. Đoạn đường còn lại chưa có kinh phí để tu sửa dẫn đến nền, mặt đường hư hỏng xuống cấp nhanh gây khó khăn cho việc đi lại.

Để khắc phục hư hỏng trên tuyến, đề nghị UBND xã Hòa An huy động nguồn lực tại địa phương thực hiện tu sửa tuyến đường để nhân dân đi lại được thuận lợi; đồng thời có văn bản báo cáo đề xuất UBND huyện xem xét, đầu tư sửa chữa, nâng cấp.

- Tuyến đường từ ao Bó Cúc đến bãi kéo vào khu sản xuất mía nguyên liệu đường lầy lội rất khó khăn. Đề nghị năm 2019 cấp trên cấp xi măng để nhân dân làm đường vào khu sản xuất.

Tiếp thu ý kiến cử tri, đề nghị UBND xã Hòa An rà soát, tổng hợp nhu cầu bê tông hóa đường giao thông nông thôn của các thôn bản, báo cáo UBND huyện để xây dựng kế hoạch trình, đề nghị tỉnh hỗ trợ xi măng, ống cống để tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.

2.8. Cử tri thôn Trung Tâm, xã Phúc Thịnh: Tuyến đường ĐT 188 nối từ QL 3B qua thôn Đồng Lũng - Đồng Hương xã Phúc Thịnh, đoạn qua trường mầm non không có hệ thống thoát nước, mỗi lần mưa bão nước chảy qua đường, nếu tình trạng trên kéo dài đường sẽ nhanh xuống cấp. Đề nghị các cấp xem xét khắc phục đoạn đường nêu trên.

Đoạn đường trên được đầu tư xây dựng vào cuối năm 2017, đầu năm 2018. Hiện nay công trình đã được xây dựng cơ bản hoàn thành, tuy nhiên do vướng mắc trong việc giải phóng mặt bằng nên còn một đoạn rãnh dọc thoát nước dài khoảng hơn 20m như cử tri nêu trên chưa thi công được. UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với UBND xã Phúc Thịnh và các cơ quan liên quan tiếp tục vận động hộ gia đình sinh sống cạnh Trường Mầm non Phúc Thịnh giải tỏa mặt bằng để thi công tiếp đoạn rãnh này trước khi nghiệm thu, bàn giao công trình vào sử dụng.

2.9. Cử tri tổ Trung Tâm 2, thị trấn Vĩnh Lộc: Đề nghị UBND huyện sửa chữa hoặc làm lại tuyến đường Tổ Trung Tâm 2 - Dốc Hiêng. Vì hiện nay tuyến đường đó đã được sửa chữa nhưng chất lượng chưa đảm bảo, nhân dân đi lại khó khăn.

Đoạn đường từ Tổ Trung Tâm 2 đến Dốc Hiêng đã được tổ chức sửa chữa xong trong tháng 01/2019, đảm bảo an toàn, giao thông thông suốt.

2.10. Cử tri Lý Đức Thâm, thôn Soi Trinh, xã Trung Hòa: Tuyến mương từ đoạn nhà ông Lý Đức Quế đến ngã ba cây cọ thuộc tuyến mương Phai Rèn, do kết cấu đang là mương đất, nền đất yếu nếu làm mương parabol theo NQ 03 sẽ bị gãy hoặc xô đi cả tuyến nên không thực hiện được. Khi mưa to mương bị bồi lấp cao khoảng 4-5m, nhân dân rất vất vả nạo vét mương để sử dụng. Đề nghị UBND huyện xem xét cho thôn làm 300 m mương xây, xây bằng đá, để đảm bảo khi mưa to mương không bị bồi lấp.

Tuyến mương mà cử tri đề nghị thuộc tuyến mương của công trình thủy lợi Phai Rèn, năm 2016 UBND tỉnh Tuyên Quang đã phê duyệt chủ trương đầu tư sửa chữa, nâng cấp tuyến mương bằng nguồn vốn cấp bù thủy lợi phí thực hiện sửa chữa các công trình thiết yếu, cấp bách tại Quyết định số 274/QĐ-UBND ngày 15/3/2015, với chiều dài sửa chữa, nâng cấp là 1,584 km với tổng kinh phí 1.996,45 triệu đồng; đoạn cuối tuyến từ công nhà ông Lý Đức Quế đến ngã ba cây cọ, hiện nay chưa được kiên cố hiện trạng là mương đất, với chiều dài chưa được kiên cố khoảng 230 m, trong đó đoạn mương qua công nhà ông Bắc mương rất sâu và hẹp chiều cao khoảng 4,0 m từ mặt nước lên đến mặt đường bê tông, rất khó khăn trong công tác duy tu, nạo vét, phát dọn tuyến mương để lấy nước phục vụ cho sản xuất.

Như vậy việc đầu tư, nâng cấp tuyến kênh của công trình thủy lợi Phai Rèn đoạn từ nhà ông Lý Đức Quế đến ngã ba cây cọ, theo ý kiến kiến nghị của cử tri là chính đáng. Để đảm bảo cấp nước ổn định phục vụ sản xuất của nhân dân thôn Soi Trinh, xã Trung Hòa, đề nghị UBND xã Trung Hòa:

- Trước mắt: Chỉ đạo Ban quản lý công trình thủy lợi xã thực hiện tốt việc quản lý; đồng thời phát dọn, nạo vét kênh mương, quản lý điều tiết nước hợp lý bảo đảm đủ nước tưới phục vụ cho sản xuất của người dân.

- Về lâu dài: Chỉ đạo Ban quản lý công trình thủy lợi xã Trung Hòa phối hợp với Ban Quản lý khai thác công trình thủy lợi Tuyên Quang tổ chức kiểm tra hiện trạng công trình, trong đó xác định rõ sự cần thiết phải đầu tư và ước tổng kinh phí đầu tư, báo cáo UBND huyện qua Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện để tham mưu, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ lồng ghép với các nguồn vốn khác để đầu tư xây dựng công trình trong thời gian tới.

IV. LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI (01 Ý KIẾN)

1. Ông Hoàng Văn Ván, cử tri thôn Khuân Trú, xã Yên Nguyên: Bản thân ông tham gia Quân đội nhân dân Việt Nam, tham gia chiến đấu bị thương, ông đã được hướng dẫn làm hồ sơ đề nghị giám định tỷ lệ % thương tật để hưởng chế độ trợ cấp thương tật theo quy định, nhưng hồ sơ gửi về cấp huyện, cấp tỉnh đã hơn hai năm nay không rõ lý do gì vẫn chưa được cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Cử tri đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, để bản thân được giám định hưởng chế độ theo quy định của Nhà nước.

Ngày 03/9/2015, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã ban hành Công văn số 769/BCH-BCT gửi Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Hội đồng giám định y khoa cấp trên, xét duyệt, thẩm định và đề nghị được giám định thương tật cho ông Hoàng

Văn Ván, nhưng hồ sơ không đủ căn cứ thiếu thông tin nên đã trả lại cho ông Hoàng Văn Ván để bổ sung hồ sơ.

Ngày 26/4/2016, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã ban hành Công văn số 370/BCH-BCT (kèm theo hồ sơ) gửi Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Hội đồng giám định y khoa cấp trên, xét duyệt, thẩm định và đề nghị được giám định thương tật đối với ông Hoàng Văn Ván, cư trú tại xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa.

Tuy nhiên, cho đến nay chưa thấy cấp trên trả lời. Hiện nay hồ sơ của ông Hoàng Văn Ván đã được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu và đề nghị Cục Chính sách, Bộ Quốc phòng xem xét, thẩm định. Hồ sơ của ông đang được Cục Chính sách, Bộ Quốc phòng giữ lại để trung cầu giám định kỹ thuật hình sự. Do vậy khi nào cấp trên trả lời, Ban Chỉ huy Quân sự huyện thông báo cho Ban Chỉ huy Quân sự xã Yên Nguyên và ông Hoàng Văn Ván nắm được.

V. LĨNH VỰC ĐIỆN LỰC (11 Ý KIẾN)

1. Cử tri thôn Ngọc Lâu, xã Vinh Quang: Đường điện trong thôn hiện nay quá yếu, mặc dù đã được nâng cấp. Đề nghị điện lực Chiêm Hóa tiếp tục nâng cấp đường điện cho thôn.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Điện lực Chiêm Hóa sẽ lập phương án đầu tư xây dựng trình Công ty Điện lực Tuyên Quang bố trí nguồn vốn để thực hiện trong thời gian tới.

2. Cử tri thôn Lãng Lé, xã Tân Mỹ: Đề nghị kéo đường dây điện 0,4 Kv vào khu Nà Kẹn thôn Lãng Lé. Hiện nay các hộ đang kéo dây điện 0,2Kv nên không đảm bảo điện sinh hoạt.

Xã Tân Mỹ nằm trong dự án “Xây dựng và cải tạo lưới điện trung hạ áp tỉnh Tuyên Quang” theo nguồn vốn của ngân hàng tái thiết Đức - KfW. Khu vực Nà Kẹn thôn Lãng Lé hiện tại đã được đầu tư xây dựng mới đường dây 0,22kV sử dụng cột bê tông H6,5; H7,5 dùng dây cáp vặn xoắn 2*35mm². Hiện tại khu vực trên lưới điện đã được đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định.

3. Cử tri thôn Khuôn Pông, xã Trung Hà: Đề nghị Điện lực Chiêm Hóa xem xét kéo đường điện 0,4 Kv vào khu dân cư Khuôn Quáng, thôn Khuôn Pông 2 để các hộ dân ở khu vực đó có điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt.

Sau khi nhận được phản ánh của cử tri, Điện lực Chiêm Hóa đã tiến hành phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, rà soát các tuyến đường dây trên. Điện lực Chiêm Hóa đã lập phương án sửa chữa, cải tạo trình Công ty Điện lực Tuyên Quang cấp thiết bị vật tư để thực hiện trong thời gian tới.

4. Cử tri thôn Nông Tiến 2, xã Trung Hà: Đề nghị Điện lực Chiêm Hóa nâng cấp Trạm Biến áp tại thôn Phiêng Ly xã Trung Hà vì hiện nay một số hộ sử dụng điện lấy từ Trạm Biến áp thôn Phiêng Ly ở cuối nguồn vào giờ cao điểm điện rất yếu không đủ điện để phục vụ sản xuất và sinh hoạt.

Khu vực thôn Nông Tiến 2 nằm trong dự án CQT lưới điện khu vực xã Trung Hà với quy mô xây dựng 01 Trạm biến áp công suất 100kVA, cải tạo 1,5km đường dây hạ thế. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành trong năm 2019.

5. Ông Hoàng Văn Thu và một số cử tri thôn Khuôn Trú, xã Yên Nguyên: Đường điện của thôn trước đây do nhân dân đóng góp xây dựng cột hơn 64 cột bê tông và hệ thống dây điện, khi bàn giao từ hợp tác xã sang cho Điện lực Chiêm Hóa quản lý, Điện lực Chiêm Hóa đã chuyển toàn bộ số cột bê tông và dây đi không thanh toán lại cho nhân dân thôn. Đề nghị Điện lực Chiêm Hóa thanh toán lại số cột và dây điện cho nhân dân vì số cột và dây điện đó đều do nhân dân đóng góp xây dựng chứ không phải của ngành điện.

- Năm 2009 thực hiện công tác bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn từ Hợp tác xã nông lâm nghiệp sang cho ngành điện quản lý và kèm theo các văn bản pháp lý sau:

+ Văn bản số 627/UBND-CN, ngày 31/3/2009 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn.

+ Văn bản số 2278/CV-PC1-P2, ngày 20/5/2008 của Công ty Điện lực 1 về việc triển khai tiếp nhận lưới điện 0,4kV nông thôn.

+ Phương án bàn giao hệ thống lưới điện hạ áp sang Điện lực Tuyên Quang quản lý, khai thác trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang của Sở Tài chính lập ngày 19/02/2009.

+ Văn bản 274/UBND-CN, ngày 10/04/2009 của UBND huyện Chiêm Hoá, về việc triển khai bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn.

- Sau khi bàn giao tài sản lưới điện cho Điện lực Tuyên Quang quản lý vận hành và kinh doanh bán điện theo hình thức tăng giảm tài sản, không hoàn trả vốn. Vì vậy số tiền mà nhân dân tự nguyện đóng góp để xây dựng đường dây hạ áp trước đây là không được hoàn trả.

6. Cử tri thôn Phúc Thượng, xã Tân Thịnh

- Trạm biến áp thôn Phúc Thượng có trọng tải thấp nên không đủ cấp điện cho nhân dân sinh hoạt, sản xuất, thường xuyên bị nhảy áp, mất điện. Đề nghị Điện lực Chiêm Hóa quan tâm, đầu tư nâng cấp trạm, đảm bảo đủ điện cho nhân dân sản xuất, sinh hoạt.

- Tuyến đường dây điện từ nhà văn hóa thôn Phúc Thượng đến hộ ông Lưu Duy Tạch đã xuống cấp nghiêm trọng, cột tạm bằng tre đã mục, gãy đổ, dây điện trùng, sát nguy hiểm cho người và gia súc. Đề nghị Điện lực Chiêm Hóa xem xét, tu sửa thay thế bằng cột bê tông đảm bảo an toàn cho nhân dân đi lại sinh hoạt, sản xuất.

Sau khi nhận được phản ánh của cử tri, Điện lực Chiêm Hóa đã tiến hành phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, rà soát tuyến đường dây trên. Điện lực Chiêm Hóa đã lập phương án sửa chữa, cải tạo trình Công ty Điện lực Tuyên Quang cấp thiết bị vật tư để thực hiện trong thời gian tới.

7. Cử tri thôn Lãng Hối, xã Hòa An: Đoạn đường điện 0,4 Kv thôn Lãng Hối đi vào khu Bó Cóc có chiều dài khoảng 500m, cột bê tông với 30 hộ gia đình sử dụng, tuy nhiên đường dây không bảo đảm cho nhân dân sinh hoạt. Đề nghị Điện lực Chiêm Hóa xem xét thay thế đường dây nêu trên để đảm bảo điện sinh hoạt cho nhân dân.

Sau khi nhận được phản ánh của cử tri, Điện lực Chiêm Hóa đã tiến hành phối hợp với chính quyền địa phương đi kiểm tra, rà soát tuyến đường dây trên. Điện lực Chiêm Hóa đã lập phương án sửa chữa, cải tạo trình Công ty Điện lực Tuyên Quang cấp thiết bị vật tư để thực hiện trong thời gian tới.

8. Cử tri thôn Húc, xã Phúc Thịnh: Trạm điện ở thôn đã được xây dựng năm 2016 cơ bản các tuyến từ trạm vào các nhóm hộ đã được kiên cố về cột và dây. Tuy nhiên hiện nay đường điện vào hai nhóm hộ (nhóm Thập Thi và nhóm Khuổi Hấu) vẫn còn sử dụng cột gỗ, đường dây, công tơ tuột rơi dưới đất không đảm bảo an toàn trong sinh hoạt của người dân. Đề nghị Điện lực Chiêm Hóa xem xét thay thế cột bê tông, và thay dây từ trạm biến áp đến công tơ của hộ gia đình.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Điện lực Chiêm Hóa sẽ lập phương án đầu tư xây dựng trình Công ty Điện lực Tuyên Quang bố trí nguồn vốn để thực hiện trong thời gian tới.

9. Cử tri thôn Đon Tá, xã Minh Quang: Đề nghị Điện lực Chiêm Hóa cấp cột điện cho 20 hộ dân ở cuối thôn (khoảng 400m), hiện nay cột tre, gỗ đã hỏng gây nguy hiểm, mất an toàn cho người dân.

Sau khi nhận được phản ánh của cử tri, Điện lực Chiêm Hóa đã tiến hành phối hợp với chính quyền địa phương đi kiểm tra, rà soát tuyến đường dây trên. Điện lực Chiêm Hóa đã lập phương án sửa chữa, cải tạo trình Công ty Điện lực Tuyên Quang cấp thiết bị vật tư để thực hiện trong thời gian tới.

10. Cử tri thôn Tân Hoa, xã Tân An: Đề nghị Điện lực Chiêm Hóa nâng cấp tuyến đường dây 0,4 kV vào khu di dân tái định cư thôn Tân Hoa.

Sau khi nhận được phản ánh của cử tri, Điện lực Chiêm Hóa đã tiến hành phối hợp với chính quyền địa phương đi kiểm tra, rà soát tuyến đường dây trên. Điện lực Chiêm Hóa đã lập phương án sửa chữa, cải tạo trình Công ty Điện lực Tuyên Quang cấp thiết bị vật tư để thực hiện trong thời gian tới.

VI. LĨNH VỰC KHÁC (3 Ý KIẾN)

1. Cử tri thôn Phúc Thượng, xã Tân Thịnh: Về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) thì phải có thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính. Tuy nhiên hiện nay giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã có tại UBND xã nhưng cơ quan Thuế lại chưa có thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính. Đề nghị Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai và cơ quan Thuế có trách nhiệm thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính để nhân dân lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Theo quy định tại Điều 2 Thông tư Liên tịch số 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT ngày 22/6/2016 của Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường quy

định về hồ sơ trình tự, thủ tục tiếp nhận luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất: Cơ quan thuế thực hiện tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai chuyển đến. Nếu hồ sơ đã đầy đủ theo quy định, cơ quan Thuế sẽ ban hành Thông báo về nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất kịp thời đúng quy định.

Ngày 28/12/2018, Chi cục Thuế đã có Báo cáo số 397/BC-CCT về việc rà soát hộ đã được cấp giấy chứng nhận nhưng chưa có thông báo nghĩa vụ tài chính xã Tân Thịnh. Kết quả kiểm tra, rà soát cho thấy không có hồ sơ đã chuyển cơ quan thuế còn tồn chưa phát hành thông báo nộp nghĩa vụ tài chính.

Việc cử tri kiến nghị là đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã mà chưa có thông báo nghĩa vụ tài chính của Chi cục Thuế. Đề nghị Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện kiểm tra, rà soát lại hồ sơ của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã có tại UBND các xã, thị trấn nhưng chưa có thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính để nhân dân lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

2. Cử tri thôn Khun Thản, xã Minh Quang: Đề nghị huyện cấp thêm cho thôn 1 máy tuốt lúa, 1 máy phay đất làm lác. Vì khoảng cách từ đầu thôn đến cuối thôn xa nên chờ để thu hoạch lúa và làm đất thì chậm thời vụ.

Trong những năm qua thực hiện các chương trình dự án trong đó có tiểu hợp phần về hỗ trợ sản xuất tập trung mua máy móc phục vụ cho nông nghiệp giải phóng sức lao động, đẩy nhanh tiến độ sản xuất, các thôn đã được hỗ trợ. Tuy nhiên do địa bàn rộng, hộ cận nghèo và hộ nghèo cao, nguồn vốn hạn hẹp chưa đáp ứng được nhu cầu của nhân dân, năm 2019 thực hiện nguồn vốn hỗ trợ sản xuất thuộc Chương trình 135 UBND xã Minh Quang đã tập trung mua máy làm đất, phân khai cho các thôn trong đó có thôn Khun Thản, còn máy tuốt lúa sẽ thực hiện các năm tiếp theo nếu còn nguồn vốn hỗ trợ sản xuất.

3. Cử tri tổ Rẹ 1, thị trấn Vĩnh Lộc: Tại báo cáo số 493/BC-UBND ngày 12/10/2018, Bệnh viện đa khoa Chiêm Hóa trả lời: Cử tri tổ Rẹ 1 đề nghị rãnh nước thải bệnh viện phải được làm thêm 50 m nữa là không hợp lý, bởi vì đoạn rãnh thoát nước thải đó là đoạn rãnh được thu gom nhiều nơi rồi chảy xuống suối chứ không phải là đoạn rãnh thoát nước thải riêng của bệnh viện; nhưng do tổ nhân dân không đủ điều kiện tự làm vì kinh phí khó khăn. Nên tổ nhân dân đề nghị Bệnh viện đa khoa Chiêm Hóa xem xét hỗ trợ kinh phí làm thêm rãnh nước (khoảng 50 m) chảy qua tổ nhân dân để đảm bảo vệ sinh môi trường chung.

Qua kiểm tra thực tế: Hiện nay hệ thống rãnh thoát nước thải từ Bệnh viện Đa khoa huyện (nay là Trung tâm Y tế huyện) đã được xây dựng và có tấm nắp đến vị trí giao nhau với rãnh thoát nước thải khu dân cư Phố Mới 1 và đường bê tông tổ nhân dân. Phía hạ lưu cống qua đường bê tông và một số hộ dân có chiều dài khoảng 50m hiện nay là rãnh đất, nước thải từ Trung tâm Y tế huyện và khu dân cư Phố Mới 1 chảy qua khu dân cư Rẹ 1 ra suối, do rãnh đất chưa được xây dựng nên bốc mùi hôi thối ảnh hưởng đến môi trường khu dân cư và những hộ sinh sống lân cận.

Để đảm bảo vệ sinh môi trường cũng như mỹ quan đô thị, UBND huyện giao Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế huyện, UBND thị trấn Vĩnh Lộc xem xét, đề xuất hỗ trợ kinh phí xây dựng đoạn rãnh thoát nước thải khu dân cư tổ nhân dân Rẹ 1, thị trấn Vĩnh Lộc.

UBND huyện Chiêm Hoá trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận: 

- HĐND tỉnh;
- TT Huyện uỷ; | (báo cáo)
- TT HĐND huyện; |
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các vị đại biểu HĐND huyện khoá 19;
- Các cơ quan, đơn vị; | (thực hiện và
- UBND các xã, thị trấn; | TB cho cử tri)
- Chánh VP, Phó CVP TH;
- Các Chuyên viên;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tiến Dũng